



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ (29 ต.ค.59)	<p><b>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปีณสมวาร เฝยสมเด็จพระบรมฯ ทรงห่วงใยพลสกนกร สั่งเพิ่มอาหารพระราชทานให้เพียงพอกับคลื่นมหาชนสักการะพระบรมศพเป็นวันแรก 29 ต.ค.</p> <p>-แพทย์ในพระองค์ เผยว่า ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงห่วงใยในสภาวะจิตใจของพลสกนกร พระองค์ทรงมีรับสั่งให้แผนกแพทย์ในพระองค์ฯ เข้าไปสมทบกับกองแพทย์หลวงอีกจำนวนหนึ่ง ด้วยการไปตั้งเต็นท์คอยดูแลรักษาประชาชนที่ล้มป่วย บริเวณประตูวิมานเทเวศร์ ตรงข้ามลานจอดรถกองพระราชพิธี</p> <p>-ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก ได้จัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" รัชกาลที่ 9 นานาชาติกล่าวยกย่อง-เชิดชู ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดสร้างพระเมรุมาศยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ</p>
นสพ.ทุกฉบับ (30 ต.ค.59)	<p>-เสนอข่าว คลื่นมหาชนจากทั่วประเทศมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังล้นหลาม วันแรกของการเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ต้องร่นเวลาเปิดให้เข้าตั้งแต่ตีห้า ด้านสำนักพระราชวัง ยกเลิกบัตรคิว ให้ประชาชนเข้าแถวต่อคิวได้เลย</p> <p>-สำนักพระราชวัง สรุปยอดประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพวักแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 29,480 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล สรุปยอดเป็นเงินจำนวน 1,646,720 บาท</p> <p>ด้านผู้ว่าฯ กทม.เตรียมประสานสำนักพระราชวัง ขยายเวลาเข้าสักการะพระบรมศพถึงเที่ยงคืน เหตุคนมามากเกิน</p> <p>ด้าน พล.ต.ท.อำนาจ นิมมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. แจงเรื่องแต่งกาย ไม่มีรองเท้านุ่มส้น ก็ให้ถอดรองเท้าเข้าได้ เตรียมจัดระเบียบเบียดเบียดที่อาหาร เคลียร์พื้นที่รองรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ขณะที่ นันยางเปิดบุธให้ยืมรองเท้าใส่เข้าสักการะพระบรมศพ</p> <p>-สำนักพระราชวังแจ้งว่า หลังจากการพระราชพิธีทางบำเพ็ญพระราชกุศลปีณสมวาร ( 50 วัน) ผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของภาพร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถแสดงความจำนงขอเป็นเจ้าของภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560</p> <p>-โฆษกรัฐบาล แจงให้ประชาชนทยอยเข้ามาสักการะไม่ต้องเร่งรีบ เพราะเปิดให้เข้าสักการะพระบรมศพอีกนาน</p> <p>-พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. ให้กรมแพทย์ทหารอากาศเป็นหน่วยปฏิบัติหลัก จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพอากาศ เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.เป็นต้นไป โดยโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของสนามหลวง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ภายใน สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 14 เตียง เปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น.</p>
บ้านเมือง มติชน (29 ต.ค.59)	<p><b>การดำเนินงานของ สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยทีมผู้บริหารกรมสุขภาพจิตซึ่งได้มาร่วมรับเสด็จจุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ เต็นท์มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า ได้มาร่วมแจกอาหาร ขนมปังและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาน้อมถวายความอาลัย และยังได้กล่าวแนะนำประชาชนที่ยังอยู่ในความเศร้าโศก เสียใจ ให้พยายามดึงสติกลับมาให้ คำนึงสัญญาที่จะทำความดีและดำเนินตามรอยพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นการแปลงความโศกเศร้าให้เป็นพลังทำความดีที่ทุกคนสามารถทำได้และเป็นรูปธรรมชัดเจนมากที่สุด</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก (30ต.ค.59) สยามรัฐ (31 ต.ค.59)	<p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมศพ พบว่าประชาชนเกิดอาการท้องเสียทุกวัน ส่วนใหญ่พบในช่วงเช้าจนถึงเที่ยงคืน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของมือ อาหารและน้ำดื่ม แนะนำประชาชน ท้องเสีย ห้ามกินยาหยุดถ่าย ชี้จะทำให้เชื้ออยู่ร่างกายนานอาการอาจรุนแรงขึ้น แนะนำดื่มน้ำตาลเกลือแร่แทนน้ำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ (31 ต.ค.59)	-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตังนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลรายงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม การแพทย์และสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ทั้งไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ทุกวัน อย่างไรก็ตามตั้งแต่ 29 ต.ค. 59 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท คาดจะมีผู้เดินทางไปร่วมจำนวนมาก จึงเสี่ยงที่เชื้อไวรัสไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่จะแพร่ระบาด ทั้งนี้ ผู้ที่กำลังป่วยไข้หวัด-หวัดใหญ่ ให้งดเดินทางชั่วคราว งดออกกำลังกาย และนอนพักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย ป้องกันแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่คลุกคลีใกล้ชิดคนอื่น ทานอาหารมีประโยชน์
กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ (30 ต.ค.59)	-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ บุรณาการการทำงาน “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข” ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน องค์กรสาธารณสุขประโยชน์ พร้อมดูแลประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย์ โดยแนะประชาชนเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ
New)108 (31 ต.ค.59)	-เสนอข่าว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้เผยแพร่ 5 ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุ ที่จะเข้าสักการะพระบรมศพ เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มประชาชนสูงวัยดังต่อไปนี้ 1. ควรให้ผู้สูงอายุนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2. ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาที่ต้องทานมาด้วย 3. ควรรับประทานอาหารให้อิ่ม ไม่ควรอดอาหาร 4. ควรพกหรือเก็บก้อนที่พบได้ให้ผู้สูงอายุ และ 5. หากผู้สูงอายุเป็นลม ให้รีบขอความช่วยเหลือที่จุดปฐมพยาบาล สำนักในพระมหากษัตริย์คุณ
มติชน (30 ต.ค.59)	-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำริเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2528 ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปรับปรุงบึงมกกะสัน เพื่อใช้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำ ช่วยในการระบายน้ำในหน้าฝน และบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสน โดยพระราชทานคำแนะนำให้ใช้ผักตบชวา มีคุณสมบัติดูดซับความสกปรกและสารพิษจากแหล่งน้ำเน่าเสีย มาทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. 2530-2531 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว อาทิ การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลำไส้ในบึงมกกะสัน โดยเก็บตัวอย่างน้ำในบึงมกกะสัน หลังการบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริแล้วมาตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคลำไส้เป็นระยะๆ ผลการตรวจพบเชื้อโรคสาเหตุทำให้เกิดอหิวาตกโรค รวมทั้งเชื้อก่อโรคลำไส้และกระเพาะอาหารอีกเสขชนิดไม่รุนแรงอื่น ๆ นอกจากนี้ยังศึกษาชนิดและความชุกชุมของยุงพาหะในบึงมกกะสัน เป็นการสำรวจลูกน้ำยุง และยุงตัวเต็มวัยในบึงมกกะสันและบริเวณใกล้เคียง ในระหว่างเดือนธันวาคม 2530- กรกฎาคม 2531 ยุงที่พบเกือบทั้งหมด คือมากกว่าร้อยละ 90 เป็นยุงรำคาญกัดกินเลือดในเวลากลางคืน ทำให้ลดจำนวนลงได้ ถ้าทำให้น้ำใต้ถุนบ้านสะอาดขึ้น โดยการไม่ทิ้งขยะไว้ใต้ถุนบ้านและมีการระบายน้ำที่ดี ส่วนยุงชนิดอื่นที่สำคัญที่พบคือ ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะน้ำขังในบ้าน
New)108 (31 ต.ค.59)	-เสนอข่าว นพ.สมนึก อวรามธีรธำรง ผอ.รพ.สงฆ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเงินส่วนพระองค์แก่ รพ.สงฆ์ทุกเดือน เดือนละ 100 ,000 บาทเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ มาตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 30 ปีแล้ว โดยรพ.สงฆ์ได้ประชุมหารือกัน และมีมติว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันพฤหัสบดี เวลาบ่าย 2 โมงตรง พวกเราจะสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 1 ปี สิ่งที่เราทำถือว่าน้อยนิดมาก ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมอบให้
เว็บไซต์ไทยโพสต์ (31 ต.ค.59)	-เสนอข่าว นพ.งชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดี กรม สบส.กล่าวว่า กรมสบส.น้อมนำพระราชดำริสในหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันประชาชน คุ่มเข้มมาตรฐานคลินิกทันตกรรมกว่า 4 ,500 แห่งทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กำหนดทุกแห่งต้องมีหมอนึ่งความดันอบฆ่าเชื้อ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ (29 ต.ค.59)	-เสนอบทความ เป็นพระมหากษัตริย์คุณอย่างหาที่สุดมิได้ คือ “น้ำพระทัย” จาก “พระบรมวงศานุวงศ์” ในการพระราชทานอาหารเครื่องดื่ม รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พสกนิกร ทำให้นึกถึงคำว่า “ราชประชาสมาสัย” ที่ถือกำเนิดขึ้น เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สถานพยาบาลพระประแดง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2501 จนการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “สถาบันราชประชาสมาสัย” ก่อนที่พระองค์จะเสด็จฯเปิดสถาบันฯอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2503 คำว่า “ราชประชาสมาสัย” มาจากการสมาสคำ “ราช -ประชา-สม-อาสัย” อันความหมายว่า ราชและประชาชนอาศัยซึ่งกันและกัน
ผู้จัดการสุดสัปดาห์	-เสนอบทความ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงฟื้นฟูการศึกษาแพทย์แผนไทย

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก (29 ต.ค.59)</p> <p>ไทยรัฐ (30 ต.ค.59)</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (30 ต.ค.59)</p>	<p><b>ทำดีเพื่อพ่อ</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 2559 ที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ</p> <p>-นพ.ธงชน เพิ่มบดศรี รองผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยผอ.สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด</p> <p>-เสนอข่าว ที่ รพ.เทศบาลเมืองปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช นายฤทธิชัย ศรีเมือง รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการ “เปลี่ยนโทมัสเป็นพลัง ดูแลประชาชนให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชปลอดภัย” ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่อสม. รวมพลัง ลงพื้นที่ไปสำรวจสอบถามประชาชนในการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากยุงลาย รวมทั้งการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าของประชาชนเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 28-30 ต.ค. แล้วรายงานไปยัง สสจ.นครศรีธรรมราชเพื่อแก้ปัญหาต่อไป</p> <p>-ที่ด่านชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล นายชาติ อับดุลราสก์ ผู้บริหาร รพ. KMC รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นำคณะแพทย์และพยาบาลจำนวน 1600 คน ปั่นจักรยานข้ามชายแดนเข้ามาให้บริการรักษาชาวบ้านฟรีที่มัสยิดนูรุลฮาลีม ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล โดยมีชาวบ้านมาเข้าคิวรับการรักษากว่า 300 คน ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ปวดเมื่อยร่างกาย ซึ่งการเข้ามารักษาชาวบ้านครั้งนี้ถือเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ แผงสร สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ใช้ความสามารถแต่งเพลง “น้ำตาก่อนดิน” ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมช่วยสร้างขวัญกำลังใจคนไทย</p> <p>สำหรับนพ.ณรงค์ แผงสร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ใช้เวลาว่างจากงานมาจัดรายการวิทยุชุมชนคลื่นดีศรีตระการ คลื่น FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์ เวลา 06.00-07.00 น. และ เวลา 20.00-23.00 น. และเคยแต่งเพลงเหนื่อยไหม ให้เสถียร ทำมือ นำไปขับร้องในอัลบั้มอยู่ที่ไหนก็เหงา พร้อมเคยได้รับรางวัลครุฑทองคำข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2551 ด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์ (30 ต.ค.59)</p>	<p><b>นโยบายการมอบของขวัญปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร มว.สธ. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 ต.ค. 2559 เรื่องการให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยระบุว่า กรณีข้าราชการชั้นผู้น้อยมีการเรียไรเงินเพื่อซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิด เป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2540 ให้ลดวิธีปฏิบัติดังกล่าว ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 นี้ ให้แสดงความยินดี ประารณนดี โดยใช้บัตรอวยพรหรือลงนามในสมุดอวยพรแทน ห้ามเรียไรเงินหรือใช้เงินสวัสดิการส่วนรวมมาซื้อของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมติ ครม.ปี 2540 เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่ง ทั้งผู้ให้และผู้รับ</p>
<p>มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ (30 ต.ค.59)</p>	<p><b>รพ.พัทลุงนัดเคลียร์คลอดทารกดับ</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีแพทย์เวร รพ.พัทลุง ทำคลอดนางสาวเอ (นามสมมุติ) แม่วัย 17 ปี และศีรษะของทารกขาดออกจากร่าง ทางญาติได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแพทย์เวรเจ้าของไข้ พร้อมทั้งเข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรม เรียกร้องขอค่าเสียหายให้ครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุตรไป และขอให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้องออกมาแถลงข้อเท็จจริงกับญาติพี่น้องนั้น</p> <p>นายลออ วงษ์เวช อายุ 49 ปี ผู้ที่ทำหนังสือร้องทุกข์ เผยว่า สสจ.พัทลุงได้นัดหมายให้เดินทางไปคุยกันที่โรงพยาบาลพัทลุง ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยตัวแทน สสจ.พัทลุงรับปากที่จะเคลียร์ให้จบในวัน โดยนพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง ร่วมเจรจากด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา 2 วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุงต่างให้ความสนใจดูแลเป็นอย่างดี</p> <p>ด้านนางสาวเอ ได้ ออกจากโรงพยาบาลกลับไปนอนพักที่บ้าน ส่วนหลานที่เสียชีวิตนั้น ทางโรงพยาบาลได้เก็บไว้จนกว่าจะเจรจากันเรียบร้อย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>โพสต์ดูถูกทันตาภิบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว มีการแชร์เนื้อหาในโซเชียลมีเดีย กรณีเพจพชบู้กตั้ง "หมอนอนมายซี่ mouth" ระบุว่า มีทันตแพทย์คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(31 ต.ค.59)	<p>หนึ่ง โพสต์ข้อความเล่าเรื่องปัญหาการทำฟัน ว่า ได้รับรักษาทำฟันให้กับผู้ป่วยรายหนึ่ง ซึ่งทราบว่าเคยทำกับหมอมือที่คลินิกต่างจังหวัด โดยเพิ่งตั้งกล่าวระบุว่า ช่างเป็นหมอมือที่ไร้จรรยาบรรณ และขอให้ทำใหม่ และจากการพูดคุยกับเพื่อน ๆ แพทย์ เห็นตรงกันว่า ไม่น่าจะทำโดยฝีมือทันตแพทย์ น่าจะเป็นทันตภิบาล ซึ่งมีความรู้ด้านการทำฟันแค่พื้นฐาน แต่กลับมีบางคนไปเปิดคลินิกทำฟันที่ผิดกฎหมาย ปรากฏว่าหลังจากมีการแชร์ข้อมูลดังกล่าว ทันตภิบาลซึ่งทำหน้าที่ดูแลทันตสุขภาพเบื้องต้น ออกมาแสดงไม่พอใจ และเรียกร้องให้ทันตแพทย์สภาดำเนินการทันตแพทย์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ๆ ล่าสุดเครือข่ายทันตภิบาล 77 จังหวัด เตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ปลัด สธ.ในวันที่ 1 พ.ย.นี้</p> <p>-ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทย์สภา กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าทันตแพทย์ที่โพสต์ดังกล่าวนี้เป็นใคร จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน หากทราบแล้วจะเรียกเข้ามาสอบถามทันที ข้อความที่โพสต์ออกไปค่อนข้างสร้างความเข้าใจผิดและไม่เหมาะสม เนื่องจากประเด็นที่ต้องการเตือนประชาชนในการรับบริการทันตกรรมที่ไม่ได้คุณภาพ แต่ยังไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใคร จึงไม่ควรไปกล่าวอ้างว่าเป็น ทันตภิบาล</p> <p>ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทย์สภา กล่าวว่า ปัจจุบันมีทันตภิบาลกว่า 7 ,000 คนกระจายลงในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ทันตภิบาลได้ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีทันตแพทย์ไปประจำ ซึ่งทำงานเน้นเชิงป้องกัน จากกรณีที่เกิดขึ้น หากมีทันตภิบาลหรือบุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ไปให้การรักษาในคลินิกเอกชนจริง มีความผิดตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30 ,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และทันตแพทย์เจ้าของคลินิกจะมีความผิดด้วย อาจได้รับโทษพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (30 ต.ค.59)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแส (31 ต.ค.59)</p>	<p><b>เหมืองแร่ทองคำอัครา</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ขอบทบทวนอำนาจ พ.ร.บ.แร่ สั่งปิดเหมืองทองคำอัคราได้หรือไม่ หลัง พลิกตำราแล้วไม่พบ พ.ร.บ.ฉบับไหนสั่งปิด เหมืองได้ เตรียมตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแร่ นายกานั่งประธาน ขึ้นมาทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนแม่บท กรอบการบริหารจัดการแร่ในประเทศ รวมไปถึงการกำหนดพื้นที่ หลักการสำรวจแร่ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น</p> <p>ด้าน บ.อัคราได้สำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนรอบเหมืองทั้ง 29 หมู่บ้าน พบว่าชาวบ้าน 88% พึงพอใจถึงพึงพอใจมาก ที่ให้เหมืองอยู่ร่วมกับชุมชนต่อไป และกว่า 93.6% ไม่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง</p> <p>-กล่าวว่า กรณีเหมืองทองคำอัครา จ.พิจิตร ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ถูกมติ ครม. สั่งยกเลิกประทานบัตร และจะไม่ต่ออายุโรงประกอบโลหะกรรม ที่เป็นหัวใจสำคัญในการถลุงแร่ทองคำ เพราะปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน เนื่องจากมีชาวบ้านเพียงส่วนหนึ่งกล่าวว่า ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำอย่างรุนแรง โดยหากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริง และมีผลพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากล ก็สมควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งปิดเหมือง แต่หลังผ่านผ่านไปเกือบ 1 ปี คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน</p> <p>ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุด รัฐบาลควรจะยึดหลักการของกฎหมาย หากไม่สามารถหาหลักฐานเอาผิดได้ ก็ควรจะให้ดำเนินการต่อ แต่เพิ่มกฎระเบียบต่างๆที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และภาครัฐควรจะมีมือกับทาง อัครา เยียวยาผู้ป่วยในพื้นที่ แม้ว่าไม่ได้เกิดจากเหมืองก็ตาม เพราะเหมืองจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับกลุ่มต่อต้าน ลดความขัดแย้งกับชุมชนควบคู่กันไปด้วย</p> <p>ปัญหาดังกล่าวจะจบอย่างไร จะต้องจับตาในสัปดาห์นี้ ว่าผลการหารือระหว่าง นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว. อุตสาหกรรม กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร แต่สุดท้ายรัฐบาลจะต้องเข้ามาเป็นตัวกลางลดความขัดแย้ง ประสานผลประโยชน์ระหว่างเหมืองกับชุมชน เพื่อให้ปัญหายุติลงก่อนที่จะบานปลาย จนส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางการลงทุนของประเทศ</p>
บ้านเมือง (29 ต.ค.59)	<p><b>ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษณ์ ผาทอง นายกษมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนกลุ่มชาวไร่ยาสูบกล่าวตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ... กลุ่มชาวไร่ยาสูบเหนือ-อีสาน-กลางและสมาคมการค้ายาสูบไทย ตัวแทนจากผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก (โชห่วย) เห็นว่า ร่างกฎหมายยังขาดความสมดุล มีมาตรการสุดโต่งหลายประการ และหลายมาตรการไม่ช่วยแก้ปัญหาการสูบบุหรี่อย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน (30 ต.ค.59)</p>	<p><b>ประเด็นข่าว</b></p> <p>แท้จริง จึงเรียกร้องให้ สนช.แก้ไขมาตราที่ยังมีปัญหาที่ออกบังคับใช้เป็นกฎหมาย</p> <p>ร่างกฎหมายฉบับนี้ ให้อำนาจดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่ในการออกกฎหมายลูกในภายหลังโดยไม่ต้องผ่าน คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมาก นอกจากนี้ยังกีดกันสมาคมชาวไร่ยาสูบ ยกตัวอย่างเช่น มีการกำหนดนิยามคำว่า "ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง" ที่ระบุอย่างชัดเจนถึงสมาคมของชาวไร่ สมาคมผู้เพาะบ่มใบยาหรือแม้แต่สมาคมกลุ่มผู้ค้าปลีกยาสูบ และห้ามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมหลายประการ รวมถึงการตัดโอกาสในการทำ กิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเลย</p> <p>- กล่าวได้ว่า ดีใจเพราะคณะรัฐมนตรีเพิ่งไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่เอาสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มารวมไว้ด้วยกัน แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ที่เน้นคุ้มครองสุขภาพอนามัยของคน โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้เข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ต้องการลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่</p> <p>สาระสำคัญคือ กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจาก 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามแจกจ่ายให้ทดลอง ห้ามการโฆษณาและ สื่อสารการตลาด ห้ามโฆษณาแฝง และที่กลุ่มคุ้มครองสุขภาพประชาชนรณรงค์กันมานานคือ "ห้ามแบ่งบุหรี่ยวนขาย" ก็อยู่ในกฎหมายฉบับนี้</p> <p>หลังจากนี้ ต้องฝากความหวังไว้ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพราะอย่าลืมว่าธุรกิจบุหรี่ยี่มีเม็ดเงินมหาศาล ต้องพยายามดันอีกเลือกเพื่อยื้อหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกฎหมาย การวิ่งล็อบบี้ในสนช.จะเข้มข้นและดุเดือดมากยิ่งขึ้น คงต้องจับตาว่าจะมีสมาชิก สนช.คนไหนกล้าเปิดหน้าเป็นตัวแทนของนายทุนกลุ่มนี้บ้าง</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (31 ต.ค.59)</p>	<p><b>ข้อตกลงรัฐภาคียาสูบ</b></p> <p>- เสนอรายงาน กล่าวถึง ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือที่รู้จักกันในชื่อ " TPP" ที่ ซึ่ง ณ ตอนนี้อยู่ยังไม่แน่นอนชะตากรรมของ TPP เองจะไปในทิศทางใด</p> <p>ประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดกันมาก เพราะ TPP เป็นข้อตกลงทางการค้าฉบับแรก ที่ได้มีข้อเสนอในการตัดสินค้ายาสูบ ออกจากการเจรจาการค้า ซึ่งดูเผิน ๆ ก็ดูเหมือนดี เพราะดูเหมือนเราสามารถตัดสินค้าที่มีโทษต่อผู้บริโภคออกจากการเจรจาได้ แต่ประเด็นนี้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศมาก เพราะเป็นการนำ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า (non-trade issues) เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษยชน มาใช้เป็นเงื่อนไขในการ ส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้า หวังเพิ่มต่อการตีความว่าขัดต่อข้อตกลงของ WTO ที่ให้สิทธิคุ้มครองทุกประเทศทุก สินค้าอย่างเท่าเทียมกัน แต่การที่ข้อตกลง TPP นี้ ได้นำมาที่ตามแนวคิดของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่า ด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTCOP) โดยชัดเจนว่า สินค้ายาสูบทำอันตรายต่อสุขภาพประชาชน จึงสมควรถูกจัดการไม่ให้มีเวทีคุ้มครองใด ๆ แม้แต่เวทีการค้าโลก แนวคิดอันสุดโต่งนี้ ดูจะเป็นการทำท้าวหากอ้าง เหตุผลแต่เพียงเรื่องสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงมิติอื่น ๆ</p> <p>การประชุมรัฐภาคียาสูบ ครั้งที่ 7 ที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนที่อินเดียว่า หากจะมีแนวคิดสุดโต่งใน การตัดผลิตภัณฑ์ยาสูบออกจากข้อตกลงทางการค้าอื่น เพียงเพราะนักวิชาการ-เอ็นจีโอสาธารณสุขออกมาอ้างมิติทาง สุขภาพเพียงด้านเดียว หน่วยงานอื่นที่ต้องตกหน้าไปโดนร่มประណามในเวที WTO จะรู้สึกอย่างไร</p> <p>คงต้องมาดูกันว่า หน่วยงานของไทย ไล่ตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สภา นิติบัญญัติ ได้รับทราบบ้างหรือยัง โดยเฉพาะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างกระทรวงพาณิชย์ จะมีทำที่ต่อ เรื่องนี้ยังง เพราะหากยอมให้มติของการประชุมรัฐภาคียาสูบฯ มาละเมิดข้อตกลงทางการค้า หรือนโยบายอื่น ๆ ที่อยู่ ภายใต้อำนาจดูแลของกระทรวงตัวเองแล้วละก็ ต่อไปเราคงได้เห็น "ช้อยกเว้น" ที่มาจากข้อตกลงระหว่างประเทศใน สินค้าประเภทอื่นๆ ตามมาอีกเป็นแน่</p>
<p>มติชน บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ (31 ต.ค.59)</p>	<p><b>สปสช.แจงสิทธิคนพิการ</b></p> <p>- เสนอข่าว กรณีกลุ่มคนพิการบางส่วนในสิทธิประกันสังคม เตรียมเข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจากไม่เห็น ด้วยกับการให้ ผู้พิการในสิทธิประกันสังคมไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทองทั้งหมด ตามคำสั่ง คสช. โดยอาศัยอำนาจมาตรา 44 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ผู้พิการ บางส่วนไม่ต้องการเช่นนั้น และขอมิสิทธิเลือกรับบริการสาธารณสุขว่า จะใช้สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองเอง</p> <p>ด้าน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ไม่ได้ขัดข้อง หากผู้พิการที่ เป็นผู้ประกันตนต้องการอยู่ในสิทธิประกันสังคมตามเดิม ขอเพียงแจ้งมาทาง สปส. จะมีการจัดระบบให้ เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการ เตรียมการว่าจะมีใครแสดงความประสงค์ที่จะอยู่ในสิทธิใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้านนพ.ประจักษ์วิช เลื่อนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สำหรับคนพิการที่เคยใช้สิทธิบัตรทอง เมื่อมีงานทำ และต้องเปลี่ยนเป็นสิทธิประกันสังคม และ รพ.ตามสิทธิประกันสังคมเป็น รพ.เอกชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีนี้จะกลับไปรับบริการยัง รพ.เดิมที่เคยใช้สิทธิบัตรทองก่อนที่จะมีงานทำ ซึ่งคนพิการจะมีความคุ้นเคยการรับบริการยัง รพ.นั้นอยู่แล้ว ส่วนกรณีคนพิการที่ใช้ประกันสังคมและก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาก่อน กลุ่มนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวน คาดว่ามีจำนวนประมาณ 12 ,000 คน แนวโน้มจะให้คนพิการกลุ่มนี้เลือกจะใช้สิทธิใด</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ต.ค.59)</p>	<p><b>อดีต ส.ส.เป็นโรคประสาท</b></p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุม สนช.เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ได้พิจารณากระบวนการถอดถอนนายนิรุต ทองธิดราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ออกจากตำแหน่ง กรณีนายนิรุต เสียบบัตรลงคะแนนแทนบุคคลอื่น เหตุเกิดปี 2556 โดยนายนิรุต ได้ลุกขึ้นแก้ต่างช่วงหนึ่ง ยืนยันว่าตัวเองเป็น "โรคประสาท" และชอบเสียบัตรหลายใบ! โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วปี 2554 ทำให้เกิดอาการ มือยุกยิก อยู่นไม่มีความสุข</p> <p>ด้าน นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ และอดีต ผอ. โรงพยาบาลทรวงอก กล่าวว่า การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจถือเป็นการเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ต้องระวังเรื่องลิ่มเลือดหรือก้อนเลือดเข้าไปอุดตันที่สมอง อาจทำให้มีภาวะชักเกร็งและอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามมาได้ยากกว่าคนปกติ พบได้ร้อยละ 8-9 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก แต่ อาการโรคประสาท ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคหัวใจ หรือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ อาจเกิดจากความกังวลต่อปัญหาสุขภาพ ปัญหาโรคเรื้อรังที่ตัวผู้ป่วย สามารถเป็นไปทั้งก่อนและหลังผ่าตัด</p> <p>-นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้ไม่สามารถบอกได้ว่านายนิรุต เป็นโรคประสาทจริงหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลน้อยเกินไป โดยในส่วนของโรคประสาทนั้น เป็นกลุ่มอาการ มีหลายอย่าง เช่น ความวิตกกังวล การย่ำคิดย่ำทำ คนที่เป็นโรคเหล่านี้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานน้อยกว่าคนปกติ เนื่องจากคอยแต่วิตกกังวล การเกิดโรคมมาจากหลายสาเหตุ บางรายเกิดจากความเครียด การรักษาต้องรับประทานยาหรือการให้จิตบำบัด</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เดอะเนชั่น (29 ต.ค.59)</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีกลุ่มวัยรุ่น จ.มุกดาหาร ชุดซากสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าไปประกอบอาหารกิน</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรง อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ( SRRT) ในพื้นที่ ได้ออกสอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสโรค พบว่า วัยรุ่นในหมู่บ้านที่พากันไปชุดเอาซากสุนัขที่ฝังไว้ไปประกอบอาหารกินกัน โดยวิธีย่าง ลาบ สุก ๆ ดิบ ๆ ใส่เลือดด้วย และตุ๋น มีจำนวน 12 คน และนำผู้สัมผัสโรคมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่รพ.มุกดาหารครบทุกราย จะติดตามผู้สัมผัสโรคและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไป ยังมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ทุกปี โดยในปี 2559 มีผู้เสียชีวิต 8 ราย พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา แนวทางการป้องกันโรค 3 ขั้นตอน ป้องกันการถูกกัด โดยยึดหลักว่า อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก กรณีถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบพบแพทย์ทันที หลังจากถูกกัดควรฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามแพทย์นัด</p>
<p>คมชัดลึก (31 ต.ค.59)</p>	<p><b>พัฒนา 10 รพ.เฉลิมพระเกียรติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เดินหน้าพัฒนา 10 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ยกวางแผนปี 60-64 ขับเคลื่อนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ( Health care Excellence) 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการที่ดีของโรงพยาบาล ( Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ( People Excellence) และ 4.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของโรงพยาบาล (Hospital Excellence) จากยุทธศาสตร์และแผนงานดังกล่าวก็จะมีการดำเนินการจัดทำเป็นโครงการต่าง ๆ อีกราว 48 โครงการ</p> <p>อนึ่ง โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 2.รพ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 3.รพ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 4.รพ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 5.รพ.เขาชะเมา จ.ระยอง 6.รพ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 7.รพ.วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ 8.รพ.เส้าไห้ จ.สระบุรี 9.รพ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และ 10.รพ.หาดสำราญ จ.ตรัง</p>
	<p><b>สธ.เปิดแอปโรคหลอดเลือดสมอง</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า (31 ต.ค.59)	<p>-เสนอข่าว นพ. โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดให้โรคหลอดเลือดสมองเป็นนโยบายระดับชาติ โดยให้โรงพยาบาล ชุมชนขนาด 120 เตียงขึ้นไป จำนวน 206 แห่ง จัดหน่วยบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit ) ระบบ Stroke Fast Track หรืออาจจัดมุดดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของ โรคหลอดเลือดสมองทุกภาคส่วน ในปี 2559 จัดนิทรรศการให้ความรู้ประชาชน เรื่องสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมทั้งนี้ได้เปิดโปรแกรม Thai CV Risk Score ทางลิงค์ <a href="http://med.mahidol.ac.th/cvmc/thaicv">http://med.mahidol.ac.th/cvmc/thaicv</a> และแอปพลิเคชัน 2 ตัว ได้แก่ Fast Track และ Thai CV risk calculator เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยง ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ด้วยตัวเอง สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส(IOS) และแอนดรอยด์(Android)</p>
ข่าวสด (29 ต.ค.59) ไทยโพสต์ (30 ต.ค.59)	<p><b>ปัญหาฆ่าตัวตาย</b> -เสนอข่าว น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือนอย่า แคร่คลิปปฆ่าตัวตายผ่านสื่อออนไลน์ ห่วงเด็กภูมิภาวะไม่พอ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า การแสดงออกถึงการจะทำร้ายตัวเอง ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือพฤติกรรม เช่น การส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ ช่มชู้ตตัดพ้อ หรือพูดจา สิ่งเสียเป็นนัย ๆ หรือการโพสต์ภาพวิธีที่จะฆ่าตัวตาย ถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่สุดที่จะเกิดการฆ่าตัวตายจริงได้ อย่ามองว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจ ไร้สาระ แต่มัน คือ call for help ที่เขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือ และต้องช่วยเหลือในทันที</p>
ไทยโพสต์ (31 ต.ค.59)	<p><b>กรมสุขภาพจิต เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา IQ/EQ</b> -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมสุขภาพจิตมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ตั้งเป้าหมาย เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2564) ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐานเช่นเดียวกับ เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ภายในปีนี้ ได้มีนโยบายให้สร้างกลไกการบูรณาการงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยยึดชุมชนเป็นฐานสร้างการมีส่วนร่วม โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถดำเนินการพัฒนา IQ/EQ และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ได้เหมือนกับการดูแลสุขภาพกาย ตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. รวมทั้ง พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในเบื้องต้นได้เช่นเดียวกัน</p>
สยามธุรกิจ (29 ต.ค.59)	<p><b>โฆษณาเกินจริง</b> -เสนอข่าว เกษัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. และ โฆษก ออย.เตือนภัยผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริงทางสื่อสังคมออนไลน์ พบหลายเว็บไซต์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะการโฆษณาแนะนำสินค้าของบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง พบไม่น้อยที่โอ้อวดเกินความเป็นจริง แนะนำผู้บริโภคก่อนซื้อ ก่อนใช้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด</p>
โพสต์ทูเดย์ (31 ต.ค.59)	<p><b>ยกมาตรฐานสินค้าแปรรูป</b> -เสนอข่าว น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร ออย. เปิดเผยว่า ออย.เตรียมบังคับใช้มาตรฐานจีเอ็มพีในกลุ่มสินค้าแปรรูปทุกชนิด หวังสกัดสินค้าราคาถูกมาตรฐานต่ำจากเพื่อนบ้านทะลักตีตลาดไทย ทั้งนี้ ระยะเวลาต่อไปที่ ออย. จะดำเนินการคือ เตรียมบังคับใช้ฉลากมาตรฐาน จีเอ็มพีในกลุ่มผักผลไม้ ผ่านโรงคัดบรรจุและตัดแต่งก่อนจำหน่าย โดยคาดว่ากฎหมายนี้จะออกมาในปีหน้าและมีผลบังคับใช้ในปี 2561</p>
ไทยรัฐ (30 ต.ค.59)  ไทยรัฐ (31 ต.ค.59)	<p><b>ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</b> -เสนอข่าว วัดโพธิ์เตรียมสร้างรูปหล่อฤษีตัดตนให้ครบถ้วน หลังเหลือเพียง 24ตน จึงเชิญกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ สำนักช่างสิบหมู่มาหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปว่า ฤษีตัดตนที่จะสร้างขึ้นใหม่ต้องสมบูรณ์และถูกต้องตามลักษณะในจารึกมากที่สุดขณะนี้สร้างไปแล้ว 9 ตน คาดว่าจะสร้างครบ 80ตน ประมาณปี 2560 -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ที่วัดพระเชตุพนฯ ในการนี้ได้ทรงเจิมรูปหล่อฤษีตัดตน จำนวน 9 ตน ซึ่งคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ กระทรวงสาธารณสุข และกรมศิลปากร จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	บรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยภายหลังทรงเจริญรูปหล่อฤๅษีติดตนแล้ว ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ท่าของฤๅษีติดตนช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกายได้ อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาไว้ ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษา”
แนวหน้า (31 ต.ค.59)	<b>แชมป์มะค่าตีควายขจัดรังแค</b> -เสนอบทความ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ โฆษกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ภูมิปัญญาไทยที่ใช้สมุนไพรดูแลหนังศีรษะและเส้นผม คือ มะค่าตีควายและมะกรูด โดยมะค่าตีควายเป็นสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีสรรพคุณ ขจัดรังแค รักษาโรคคันตุ ปัจจุบันมีการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “แชมป์มะค่าตีควาย”
เดลินิวส์ (30 ต.ค.59)	<b>ต้นรักยับยั้งการเติบโตจากเชื้อมะเร็ง</b> -เสนอข่าว ดร.ภญ.สุภาวดี พาหิระ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แถลงเปิดตัวงานวิจัยยางต้นรัก โดยจากการศึกษาวิจัย ต้นรัก ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ดอก ผล และยาง แล้วทำให้สารสกัดบริสุทธิ์ จากยางต้นรัก พบว่า สารดังกล่าวสามารถยับยั้งการทำงานของโปรตีนที่จำเป็นต่อการเติบโตของมะเร็งในภาวะที่ขาดออกซิเจนได้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ที่เฉพาะเจาะจงกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ของมนุษย์ ในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่สำคัญต่อกระบวนการอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้อีกด้วย งานวิจัยเหล่านี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เปิดเส้นทางใหม่ในการค้นคว้าวิจัยต้นรัก ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้ในการแพทย์แผนไทย แผนจีน และอายุรเวศ มายาวนาน และผลการวิจัยนี้ ทีมคณะวิจัยได้จดสิทธิบัตรระดับนานาชาติจำนวน 3 ฉบับ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 ฉบับ โดยผลงานวิจัยนี้จะต้องมีการต่อยอด ทดลองกับสัตว์ โดยเฉพาะ หนู และหากไม่มีผลกระทบ ก็จะทดลองกับคน ซึ่งก็อาจใช้เวลาในการสกัดเป็นตัวยามารักษาให้กับมนุษย์อีกครั้ง นอกจากนี้ต้นรักยังได้สามารถแยกสารสกัดจากยางและดอกกรัก จนได้ตัวสารบริสุทธิ์ ในการนำมาผลิตยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ถึง 25 ชนิดด้วยกัน ซึ่งในอนาคตก็จะทดลองพืชที่มียาง โดยเฉพาะต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณ ต้นเทียนแดง จะนำมาทดลองสกัดหาสารบริสุทธิ์ในการทำยารักษาโรคต่าง ๆ ปัจจุบันทางทีมวิจัยได้ทดลองโดยการนำยางมาสกัดเป็นสารบริสุทธิ์จนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง และเตรียมที่จะค้นคว้าต่อเนื่องคาดอีกไม่เกิน 5 ปี ผลการวิจัยครั้งนี้ น่าจะเสร็จสมบูรณ์
กรมประชาสัมพันธ์ (30 ต.ค.59)	<b>แนะดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน</b> -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแนะวิธีดูแลสุขภาพห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ ชี้ควรสังเกตอาการหากมีไข้สูง ตัวร้อน หนาวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใส ๆ ไอแห้ง ๆ ไม่ควรละเลยหากมีอาการแทรกซ้อนมากอาจเสียชีวิตได้
แนวหน้า (31 ต.ค.59)	<b>ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ</b> -เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จัดโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 7 พ.ย. เวลา 13.30 น.
เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ (31 ต.ค.59)	<b>แจ้งจับคลินิกตั้ง ผ่า'ปากกระจับ'หัวเมา</b> -เสนอข่าว นางวิดาภา ปาร์ค อายุ 22 ปี เจ้าของร้านกาพย์ยานีพัตยากลาง แจ้งความดำเนินคดีคลินิกเสริมความงาม “วีเซฟ คลินิก” และแพทย์ของคลินิก ว่า จ้างให้ผ่าตัดทำ “ปากกระจับ” แต่กลับผิดหวังปากติดเชื้ออักเสบ ต้องผ่าตัดรักษาถึง 5 ครั้งแต่ไม่หาย แถมยังปากเปี้ยว ไปตกลงเรียกค่าใช้จ่ายเดินทางไปผ่าตัดรักษาที่เกาหลี 760,000 บาท แต่แพทย์กลับให้ทุนความเจ็บจะจ่ายให้แค่ 25 เปอร์เซ็นต์ จนต้องแจ้งตำรวจสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ร.ต.ท.เต็มตรง รอดศิริ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เปิดเผยว่า จะต้องเรียกตัวแพทย์ที่ทำการผ่าตัดรักษามาสอบสวนต่อไป และจะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ไปตรวจสอบที่คลินิกดังกล่าว ว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่
ข่าวสด (30 ต.ค.59)	<b>หมอไทยแจ้งผ่าไทรอยด์ทางช่องปาก</b> -เสนอข่าว นพ.สัจจัน ช่างถม นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานศัลยกรรม ร.พ.มหาสารคาม กล่าวว่า ผู้ป่วยไทรอยด์ในภาคอีสานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ผมจึงไปศึกษาต่อเฉพาะทางศัลยกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากจาก นพ.อังกูร อนุวงศ์ หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม ร.พ.ตำรวจ จากนั้นจึงผ่าตัดให้คนไข้ที่ ร.พ.มหาสารคาม ในเดือนก.ค. 2557 ถือเป็นครั้งแรกในภาคอีสาน และเป็น ร.พ.แรกใน



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องผ่านทางช่องปากไร้แผลเป็นที่ผิวหนังโดยสิ้นเชิง โดยได้ผ่าตัดคนไข้ไปแล้ว 21 ราย ทุกรายประสบผลความสำเร็จ โดยไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนใดๆ</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ (30 ต.ค.59)</p>	<p><b>สถานการณ์โรคมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.จุฬารัตน์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รองลงมาคือโรคหัวใจและอุบัติเหตุ เมื่อจำแนกเป็นกลุ่มผู้ชายโรคมะเร็งอันดับ 1 ที่พบคือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตามลำดับ ส่วนผู้หญิง มะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 คือมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะสลับกันเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงของโรคมะเร็งมี 3 ข้อที่อยากให้ประชาชนได้คำนึงถึง คือ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถป้องกันได้ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถคัดกรองได้ และ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถรักษาได้</p> <p>ด้าน พญ.วิสนัย ไกรสรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวช กล่าวว่า ในส่วนมะเร็งปากมดลูกนั้น จากสถิติพบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 22-27 คน เสียชีวิตวันละ 14 คน ส่วนใหญ่พบในช่วง 45 -60 ปี ทั้งนี้แม้จะเป็นโรคที่สามารถ ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองเป็นประจำ แต่ปัญหาคือผู้หญิงไทยมักจะอายและไม่มาตรวจคัดกรอง ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามาตรวจคัดกรองค่อนข้างต่ำ แม้กระทั่งคนมีระดับการศึกษาค่อนข้างสูงก็ไม่มาตรวจภายใน</p>
<p>บ้านเมือง (31 ต.ค.59)</p>	<p><b>นักวิจัยดาวรุ่ง มจร. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเนิดพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) ได้รับ "รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางด้านสังคมและชุมชน" โดยมีผลงานชื่อ "การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สำหรับเด็กออทิสติก" โดยสร้างหุ่นยนต์ "BLISS" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มช่วยผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดเด็กออทิสติกผ่านเกม ปัจจุบันทีมวิจัยได้สร้าง "BLISS" ขึ้นมาอีกหลายตัว เพื่อดำเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ท้ายที่สุดอยากพัฒนาต่อไปให้หุ่นยนต์ BLISS สามารถช่วยให้ผู้ปกครองบำบัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกได้เองที่บ้าน เข้าถึงข้อมูลการฝึกจากกระยะทางไกล และวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กเพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเข้ารับการบำบัดครั้งต่อไปได้ ก็จะทำให้การบำบัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (31 ต.ค.59)</p>	<p><b>เล็งเพิ่มค่าเก็บขยะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยาวุธ ศิริฤทธิ์วัฒนา สมาชิกสภา กทม. เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาเรื่องการยก ร่างข้อกฎหมายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฉบับใหม่ และผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยที่คาดว่าจะสามารถจะเก็บได้ฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา เตรียมออกเป็นข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ในการจัดเก็บขยะตามปริมาณที่แท้จริง หลังกม.แบกรับภาระการจัดการปีละ 6 พันล้านบาท</p> <p>นอกจากนี้จะต้องมีการพิจารณากฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ...ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เพิ่งมีการประกาศใช้ด้วย เพื่อให้มีทิศทางจัดเก็บไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการนำเสนอเป็นวาระหลังจากเปิดประชุมสภา กทม. ในสมัยหน้า ทั้งนี้ หากสามารถจัดเก็บขยะได้ในราคาที่แพงขึ้น ก็น่าจะทำให้ลดภาระเรื่องการขาดทุนลงได้ ซึ่งหาก พ.ร.บ. ดังกล่าวประกาศใช้ กทม. ต้องมาพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร อาจจะต้องจัดเก็บในรูปแบบขั้นบันได ใครสร้างขยะเยอะก็ต้องเสียค่าจัดเก็บเยอะ เพื่อให้ประชาชนหันมาลดการผลิตขยะเพื่อลดภาระการจัดเก็บในระยะยาว</p>
<p>บ้านเมือง (29 ต.ค.59)</p>	<p><b>ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิวัฒน์ แจ่มสว่าง นายอำเภอขุนตาล น.พ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ นายคงศักดิ์ ชัยชนะ ผอ.รพ.ขุนตาล ร่วมเปิดงาน Kick off ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care) แบบบูรณาการของอำเภอขุนตาล ทั้งนี้ อำเภอขุนตาล เป็นอีกอำเภอที่ประสบผลสำเร็จในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยึดหลักการดำเนินงาน 3 อ. ได้แก่ อ.ที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ที่ 2 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และ อ.ที่ 3 องค์กร/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน</p>
<p>ไทยโพสต์ ช่อง 3</p>	<p><b>วอนช่วยเด็กหนึ่งลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.พัทลุง ด.ช.ธนพัฒน์ หิมหลบ หรือ ด.ช.อาลิฟ อายุ 1 ขวบกับ 7 เดือนป่วยเป็นโรคประหลาดหนึ่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(31 ต.ค.59)	ลอกออกตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ลูกรักกินอาหารได้ รวมทั้งนมแพะ ส่วนนมชนิดอื่นกินไม่ได้ เนื่องจากมีอาการแพ้ แม่พาไปหาหมอตตามโรงพยาบาลมา 4 ครั้ง อาการยังไม่ดีขึ้น วอนขอความเมตตา
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า (29 ต.ค.59) ผู้จัดการออนไลน์ (30 ต.ค.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เดอะเนชั่น (31 ต.ค.59)</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว หญิงมีครรภ์ชาวต่างชาติวัย 32 ปีในนครย่างกุ้งของเมียนมา ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นรายแรกของประเทศ เบื้องต้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ผู้ติดเชื้อเป็นนักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยสัญชาติ บอกแต่เพียงว่า เธออาศัยอยู่ในเมียนมาเป็นเวลาหลายปี</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขพม่าออกคำเตือนต่อสตรีที่แต่งงานแล้ว และอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ให้หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาภายในประเทศเป็นรายแรก โดยทางการไม่อนุญาตให้สตรีรายดังกล่าว ออกจากสถานที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว เวียดนามพบกรณีเด็กหัวเล็กแต่กำเนิดจากมารดาที่ติดเชื้อซิกา ซึ่งมีขุณยลายเป็นพาหะนำโรค เป็นกรณีแรกในเวียดนาม โดยเวียดนามมีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้ว 9 ราย และเตรียมจะประกาศเพิ่มเติมในอีก 2-3 วันข้างหน้า</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (30 ต.ค.59)	<p><b>โคหัดในโรมาเนีย</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขโรมาเนียยืนยันว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคหัดจำนวน 935 คนและเสียชีวิต 6 คน โดยพบการระบาดของโรคหัด 29 เขตจากทั้งหมด 41 เขต รวมทั้งในเมืองหลวงของประเทศ ในขณะที่เมื่อปีที่แล้วพบผู้ป่วยโรคหัดเพียง 7 คน</p>